

EECหนุนสินเชื่อโต4.8%

ประธานสมาคมแบงก์ไทยระบุ สินเชื่อทั้งระบบโต4.8% จากแรงหนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งปียังโตต่อเนื่องที่ 4% จากปีก่อน แม้ไตรมาสแรกสัญญาณไม่ชัดเจน มั่นใจครึ่งปีหลังเร่งตัวขึ้นได้ 3.6% จับตาหนี้เอสเอ็มอีสินเชื่อบ้านยังขยับ ทั้งปีมองหนี้เสีย 2.91-2.95%

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย (TBA) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สถานการณ์การเงินยังคงมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ โดยปีนี้สินเชื่อทั้งระบบน่าจะมียอดการเติบโตที่ 4.8% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ 4.6% ขยายตัวในทุกเซ็กเตอร์ โดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญต่อภาคการลงทุน เนื่องจากมีโปรเจกต์การลงทุนจำนวนมาก ซึ่งหนุนภาคเศรษฐกิจเติบโตและอานิสงส์ความต้องการทางด้านเงินทุน

ดังนั้นจึงมองว่า การเติบโตในช่วงครึ่งแรกของปีมีโอกาสเติบโตได้ดี และช่วงครึ่งปีหลังการเติบโตจะเพิ่มขึ้นอีก โดยในส่วนสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย



▲ ปรีดี ดาวฉาย

เอง น่าจะได้ตามกรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5-7% ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล) เป็นเรื่องที่ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบยังต้องระมัดระวัง เพราะสินเชื่อเติบโตเพิ่มขึ้นคงหนีไม่พ้นเรื่องเอ็นพีแอล แต่เชื่อว่า แนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จะช่วยให้เอ็นพีแอลปรับลดลงได้ โดยปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยเอ็นพีแอลอยู่ที่กว่า 3% สำหรับแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปี 2561 จะเห็นการเติบโตต่อเนื่องจากปี 2560 ด้วยปัจจัยขับเคลื่อนหลักเป็นตัวเดิม คือ การส่งออก การท่องเที่ยว และหากมองทิศทาง

การเติบโตน่าจะไปได้ทั้งปี เนื่องจากผ่านมา 2 เดือน พบว่าหลายสำนักปรับประมาณการตัวเลขเพิ่มขึ้น สะท้อนว่าการขยายตัวไปในทางที่ดีและแข็งแกร่งขึ้น เช่น ตัวเลขส่งออก แม้เงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่ยังเห็นว่าส่งออกเติบโตได้ แต่ก็อาจจะมีบางกลุ่มที่ยังไม่ดี เช่น เกษตร ที่เห็นราคาอาจจะยังไม่ดีมากนัก แต่เชื่อว่าคงไม่ลงต่ำกว่าระดับปัจจุบันแล้ว ส่วนประเด็นที่ยังต้องติดตามและ

ต่อหน้า 23



เป็นความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนจะเป็นเรื่องของมาตรการตอบโต้ทางการค้าหรือกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ

“เศรษฐกิจที่เติบโตดีกว่าคาดในปี 60 ต่อเนื่องมายังปี 61 และคาดว่าจะไปได้ทั้งปีแต่ภาพการเติบโตเป็นไปอย่างระมัดระวัง หากดูปัจจัยขับเคลื่อนมาจากโครงสร้างพื้นฐานซึ่งหากย้อนไปดูตัวเลขจีดีพีย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ยโตที่ 2.78% แต่พอมา 3 ปีหลังการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 3.9% แต่ก็น้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่โตสูงถึง 10.6% ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการต่างๆ”

ด้านนายอมรเทพจาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเติบโตเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ใกล้เคียงกับปีก่อนคือ คล้ายทุเรียนทอดกรอบ ภายนอกจะแข็งแรง โดยมาจากภาคต่างประเทศ เช่น การส่งออก และการท่องเที่ยว ส่วนภายในยังคงนุ่มไม่แข็งแรงมากนัก โดยเฉลี่ยครึ่งปีแรกน่าจะขยายตัวได้ที่ระดับ 3.6% ขณะที่ครึ่งหลังของปีมองอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 3.7% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งจะเป็นการเร่งตัวตามการส่งผ่านของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้นด้วย

นางสาวธัญญลักษณ์วัชรชัยสุรพล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมสินเชื่อและเงินฝากในช่วง 2-3 เดือนแรกภาพการเติบโตยังไม่ชัด เพราะมีปัจจัยฤดูกาลการชำระคืนหนี้ แต่จะ

เริ่มเห็นกิจกรรมเข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปี โดยมองอัตราการเติบโตสินเชื่อปีนี้ขยายตัวมากกว่าปีก่อนอยู่ที่ 4.8% จากปีก่อนอยู่ที่ 4.6% ซึ่งการเติบโตจะมาจากสินเชื่อธุรกิจผ่านกิจกรรมการลงทุน ส่วนสินเชื่อรายย่อยจะมาจากสินเชื่อรถยนต์ แต่จะเห็นอัตราการเติบโตไม่สูงมากนักเช่นเดียวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ยังทรงตัว เป็นผลมาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ตลาดยังนิ่งๆ

“สินเชื่อครึ่งปีแรกคาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ 4.6% ส่วนทางด้านเงินฝากจะทยอยเติบโตสอดคล้องกับภาพสินเชื่อ ซึ่งคาดว่าจะเติบโตที่ 4.5% จากปีก่อนที่ 5.9% เนื่องจากปีก่อนมีเงินฝากครบกำหนดอายุค่อนข้างมาก ส่วนหนี้เอ็นพีแอลน่าจะนิ่งอยู่ในกรอบ 2.91-2.95% จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 2.91% โดยส่วนใหญ่ยังคงมาจากกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และสินเชื่อที่อยู่อาศัย จะเห็นสัญญาณการเพิ่มขึ้นอยู่ ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต แม้จะมีหนี้เสียเกิดขึ้น แต่จะเห็นการลดเอ็นพีแอลโดยการตัดขายหนี้ได้” ■

ปี 61
สินเชื่อแบงก์โต
4.8%
เอ็นพีแอลนิ่ง
ในกรอบ
2.91-2.95%